

### บทที่ 3

#### ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงราย จังหวัด เชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงราย มีระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้

#### ขอบเขตการศึกษา

##### ขอบเขตเนื้อหาที่ศึกษา

ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงราย จังหวัด เชียงราย ในด้านต่างๆ ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว จุดประสงค์ของการท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว ระยะเวลาท่องเที่ยว การเลือกใช้จ่ายเงินในระหว่างท่องเที่ยว การเดินทาง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการเลือกที่พัก เป็นต้น

##### ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ขอบเขตประชากรในการศึกษานี้ ได้แก่ นักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงรายที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 – 4 และเคยเดินทางท่องเที่ยว

การกำหนดขนาดตัวอย่าง เนื่องจากไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนของประชากร จึงกำหนดขนาดตัวอย่างตามความเหมาะสมกับระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษา โดยกำหนดขนาดตัวอย่างจำนวน 200 ตัวอย่าง ซึ่งคาดว่าเพียงพอที่จะช่วยให้วัตถุประสงค์ของการศึกษ บรรลุได้

#### วิธีการศึกษา

##### แหล่งข้อมูล

ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ลักษณะ ได้แก่

1) ข้อมูลปฐมภูมิ ( Primary Data ) เก็บและรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 ราย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) แบ่งประชากรออกเป็น 4 ชั้นตามชั้นปีที่นักศึกษา กำลังศึกษาอยู่ ได้แก่ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เก็บตัวอย่างชั้นปีละ 50 ตัวอย่าง เท่ากันดำเนินการเก็บตัวอย่างกระจายไปตามบริเวณต่างๆ

ของสถาบัน ได้แก่ อาคารเรียนคณะต่างๆทั้ง 7 คณะ โรงอาหาร ห้างสมุด ห้องกิจกรรม หอพัก และสนามกีฬา

2) ข้อมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data ) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก หนังสือวารสาร สิ่งพิมพ์ รายงานการวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

**เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล**

ในการศึกษาได้ใช้แบบสอบถาม จำนวน 200 ชุด เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านพฤติกรรมทางท่องเที่ยวของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงราย

**การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้**

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ นำมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อหาค่าความถี่ และ ร้อยละ ผลการศึกษาจะนำเสนอในรูปแบบตารางบรรยาย

**ระยะเวลาการศึกษา**

การศึกษารั้งนี้ใช้เวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 – เมษายน 2547